

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV)

Kính thưa: các đ/c chủ trì Hội nghị

Kính thưa: các đồng chí lãnh đạo đại diện:.....

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể đại biểu cử tri.

Trước tiên tôi xin phép được tự giới thiệu về bản thân: Tôi tên Đinh Thị Bình - dân tộc Hre, quê quán xã Long Sơn, huyện Minh Long, hiện Huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện Minh Long.

Là một cán bộ nữ, dân tộc thiểu số, tôi rất vinh dự và tự hào được sự quan tâm của UBMTTQVN tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện Ủy Minh Long, tập thể cơ quan nơi tôi công tác và cùng với sự tin nhiệm của cử tri nơi cư trú, giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh phân công ứng cử thuộc đơn vị bầu cử số 03 (huyện Ba Tơ, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ). Hôm nay tôi và các ứng cử viên đại biểu quốc Hội rất vui mừng được gặp gỡ, tiếp xúc với toàn thể đại biểu cử tri của.....;

Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể đại biểu cử tri lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa: quý vị đại biểu

Thưa toàn thể đại biểu cử tri

Như cử tri đã biết, Quốc Hội là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam; Quốc hội có chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Vì vậy, cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội của toàn dân và bầu ra đại biểu là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong quốc Hội.

Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, của đại biểu quốc Hội: Tôi nhận thức được rằng, làm một đại biểu Quốc Hội là một việc làm không dễ dàng, là nhiệm vụ chính trị hết quan trọng. Vì vậy, với ý thức, trách nhiệm trước Đảng và toàn thể cử tri, tôi luôn xác định

quan điểm rõ ràng, dù ở cương vị, vị trí nào, thì bản thân tôi vẫn phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Nếu được cử tri tín nhiệm, quan tâm ủng hộ, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ngoài những nhiệm vụ tôi đang được phân công, công tác xây dựng tổ chức Hội và các phong trào nông dân như hiện nay, thì bản thân tôi có điều kiện tham gia, thực hiện nhiệm vụ, trọng trách lớn lao của một đại biểu Quốc hội và tôi sẽ nỗ lực hết sức mình thực hiện trách nhiệm một đại biểu của dân và Tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

Trước hết: Bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực bản thân; nghiêng cứu những nhu cầu thực tiễn cuộc sống của nhân dân; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thứ hai: Là đồng bào dân tộc thiểu số, tôi luôn quan tâm đến chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Là cán bộ dân tộc thiểu số, điều mà tôi tâm đắc và kiến nghị đến quốc Hội là các cơ chế góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là: về các chính sách an sinh xã hội, về chính sách người có công với cách mạng và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu hạ tầng, để làm thế nào giảm khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi.

Thứ ba: Với lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Hội: Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: tôi sẽ luôn quan tâm về chính sách nông nghiệp nông dân, nông thôn, về việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp phù hợp với từng địa phương, vùng miền; về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu.

Thứ tư: Với trách nhiệm của một đại biểu quốc hội: Tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; chịu sự giám sát của cử tri, cùng với đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh đại diện cho cử tri phản ánh trung thực,

kip thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của nhân dân trước Quốc hội và là cầu nối giữa cử tri với Quốc Hội; nghiên cứu nắm tình hình đất nước, địa phương những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, để đề xuất giải pháp với Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thứ năm: Tôi luôn tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội; thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp để báo cáo về hoạt động của đại biểu, của quốc Hội; trao đổi, lắng nghe, tiếp thu và giải đáp những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Kính thưa: quý vị đại biểu

Thưa: toàn thể đại biểu cử tri.

Trong buổi hội nghị hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức, quý vị đại biểu và cùng toàn thể đại biểu cử tri đã quan tâm lắng nghe tôi trình bày chương trình hành động, giành cho tôi thời gian, những tình cảm tốt đẹp nhất.

Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, toàn thể đại biểu cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn./.